




# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

18 สิงหาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>ศูนย์ฝึกอบรมสาธารณสุขพื้นที่เฉพาะ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้ากรณี รพ.อุ้มผาง จ.ตาก ประสบปัญหาวิกฤติสถานะทางการเงินระดับ 7 และยังคงขาดกำลังคน เนื่องจากต้องดูแลประชากรที่ไม่ใช่คนไทยและป้องกันโรคระบาดที่จะแพร่มายังคนไทย ซึ่งได้ สธ.ได้ให้การช่วยเหลือ และสั่งสำรวจ รพ.ชายแดนทั่วประเทศ ว่า รพ.พื้นที่แนวชายแดน พื้นที่เกาะ ถิ่นทุรกันดาร มีปัญหาแตกต่างกัน ไม่ใช่ติดลบทางการเงินทั้งหมด ส่วนใหญ่มีปัญหาขาดแคลนแพทย์ บุคลากร อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดกระบวนการในการดูแลแก้ปัญหาให้เหมาะสม เบื้องต้นจะจัดเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่เฉพาะ สำหรับแพทย์จบใหม่ที่ต้องการประสบการณ์ทำงาน ส่วนพื้นที่ได้แพทย์ไปปฏิบัติงาน พร้อมทำเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาได้งบประมาณดำเนินการ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาวได้</p>	-
<p><b>ประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชมรม รพศ./รพท.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, Hfocus, Thailandplus, Thaigov )</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. เปิดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพของชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ย้ำบทบาทสำคัญในการให้บริการดูแลรักษาพยาบาลขั้นสูง ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติโรคระบาด ต้องพัฒนางานต่อเนื่องให้ก้าวทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก รองรับระบบบริการสุขภาพที่จำเป็นในอนาคต</p>	-
<p><b>ศูนย์การแพทย์เขาทหลัก จ.พังงา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> (เพิ่มเติม) นสพ.กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. ติดตามการดำเนินงานศูนย์การแพทย์เขาทหลัก จ.พังงา พบแนวโน้มผู้เข้ารับบริการเพิ่มมากขึ้น จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาหลังโควิด 19 คลี่คลาย เตรียมเพิ่มหน่วยทันตกรรมฟรีเมียมและบริการกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ช่วยสร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ</p>	-
<p><b>Smart Healthcare TTM</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> (เพิ่มเติม) นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.รังษัย เลิศวิไลรัตน์พงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พัฒนาแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรรอัจฉริยะ (Smart Healthcare TTM) นำ AI แพลตฟอร์ม ตำรายาโบราณซึ่งเป็นสมบัติชาติ เพื่อนำเข้าสู่ Knowledge-based และ Big Data ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์เพื่อวางแผนด้านสุขภาพ การใช้บริการ หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ต่อยอดมูลค่าเศรษฐกิจสมุนไพรในอนาคต</p>	-
<p><b>คลินิก Medical Fitness to Drive</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม คร. เผยว่า กรมคร. และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอุบัติเหตุ มอบให้ สปคม. และกองป้องกันการบาดเจ็บ จัดทำโครงการพัฒนาระบบการตรวจประเมินความพร้อมทางการแพทย์ ในผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว (Medical Fitness to Drive) เพื่อลดความเสี่ยงจากการขับขี่ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ” ยกระดับกระบวนการตรวจสุขภาพและประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง ผู้ขับขี่และผู้โดยสารปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพ</p>	-
<p><b>คำป่วยการ อสม.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายจรัส คำรอด ประธานชมรม อสม. แห่งประเทศไทย เผย กรม. มีมติเพิ่มค่าป่วยการให้แก่ อสม. 2,000 บาท/คน/เดือน แต่จนถึงขณะนี้การจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ กังวลใจว่าจะได้เงินอัตราใหม่ไม่ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2566</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสบส. ชี้แจงว่า เดิมค่าป่วยการ 1,000 บาท มาจากภาระงาน 4 วันใน 1 เดือน พร้อมกับงาน 9 ด้าน แต่เมื่อขอเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 บาท ก็ต้องดูข้อเท็จจริงว่า อสม.มีภาระงานมากขึ้น ระบุเป็น 8 วันใน 1 เดือน ซึ่งต้องเพิ่มงบประมาณถึง 13,000 ล้านบาท ทั้งนี้หากบ.บ.ปี 2567 ถ้าซ้ำ จะใช้งบฯ ย้อนหลังภายในปีงบประมาณนั้นๆ ได้ เว้นแต่หากมีการประกาศ พ.ร.บ.งบประมาณแล้วมีการระบุให้ใช้นับจากวันที่มีประกาศก็ไม่สามารถใช้งบย้อนหลังได้</p>	
<p><b>อุปกรณ์ทันตกรรมเถื่อน</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สวพ. FM91, New18, Thainews, Tnews, NBT, TheBangkokInsight, Thailandplus, Hfocus)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการอย. เผยอุปกรณ์ทันตกรรมประดิษฐ์ เช่น ฟันปลอม จัดฟันใส และวีเนียร์ ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เฉพาะราย ควรใช้งานภายใต้คำแนะนำของทันตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ ประชาชนไม่ควรซื้อมาใช้เอง เพราะอาจเกิดอันตรายได้ แนะนำผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้จากเว็บไซต์ อย. และตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ เพื่อความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์</p>	-
<p><b>โรคหลอดเลือดสมอง</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, Thailandplus)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย รพ.ราชวิถี จัดทำโครงการพัฒนาการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยวิธีการใส่สายสวนหลอดเลือดสมอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี รพ.ราชวิถี เพื่อลดอัตราการพิการและเสียชีวิต</p>	-
<p><b>การถ่ายโอน สอน. และ รพ.สต. ไปยัง อบจ.</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (Thailandplus, Thaigov)</p> <p>- นพ.อภิสิทธิ์ บุญประดับ ผอ.สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ เผยว่า สธ. ยืนยันเห็นดีกับการถ่ายโอน สอน. และ รพ.สต. ไปยัง อบจ. แต่ต้องรอบคอบรัดกุมที่สุด ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยปีงบประมาณ 2567 ข้อมูลตามเอกสารกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถูกต้อง หลายจังหวัดเข้าชื้อนกับข้อมูลเก่าที่ถ่ายโอนปีงบประมาณ 2566 เตรียมนำข้อมูลมาสรุปร่วมกันอีกครั้ง 24 ส.ค.นี้</p>	-
<p><b>การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ถึงข้อเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ โดยระบุชาวต่างชาติไม่เข้าใจทำไมต้องห้ามขาย ว่า การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมงเฉพาะวันพระใหญ่ ใน 1 ปีมีน้อยมาก แค่ 1-2% ของวันที่ขายได้ 24 ชั่วโมง และมีข้อมูลวิชาการของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนพบว่าในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ผ่านมา ช่วยลดอุบัติเหตุลงถึง 50% และปัญหาอื่นๆ ด้วย ส่วนที่พรรคการเมืองอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้นั้น อยากให้มองให้ครบถ้วน และรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะมีทั้งเรื่องสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องสมดุลกัน ส่วนข้อเสนอเรื่องการจัดโซนนิ่งอาจเห็นว่าเลือกปฏิบัติได้</p>	-
<p><b>หน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ ในเขตสุขภาพที่ 12</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- พญ.ปวีณา บุญเจริญ รอง ผอ.กลุ่มภารกิจยุติและทตยุมิ ด้านทันตกรรม เภสัชกรรม และสังคมสงเคราะห์ ต้อนรับกรมอนามัยและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและติดตามผลการดำเนินงาน หน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ ในเขตสุขภาพที่ 12</p>	-
<p><b>เลเซอร์พีโคเลเซอร์</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, Hfocus)</p> <p>- พญ.ศศธร สิงห์ทอง แพทย์ปฏิบัติการทางคลินิกจักษุศาสตร์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีผู้รับบริการเลเซอร์หน้าแบบพีโคเลเซอร์ตามเทรนด์ฮิต แต่ไม่ได้ผลลัพธ์ตามคาดหวัง ใบหน้าเกิดรอยแผลเป็นนานกว่า 3 สัปดาห์ ว่า สำหรับการทำให้ลดการที่ใช้เครื่องพีโคเลเซอร์ต้องศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน หลายคนยังเข้าใจผิดว่าหน้าแดงมากๆ แล้วจะดีมากๆ ซึ่งจริง ๆ แล้วการยิงพีโคไม่จำเป็นต้องหน้าแดงแล้วจะหมายความว่าดีที่สุด</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ</b> เว็บไซต์ (ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม, ผู้จัดการ, onbnews)</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยต้นจักษุรายนารายณ์ช่วยรักษามะเร็งในมนุษย์ได้ เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าต้นจักษุรายนารายณ์รักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ</b> เว็บไซต์ (ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม)</p> <p>- สถาบันประสาทวิทยา เผยล้มคว่ำหน้าลดความเสี่ยงเป็นอัมพฤกษ์ เป็นข้อมูลเท็จ ทั้งนี้ การล้มไม่ว่าจะล้มท่าใดก็อาจทำให้ศีรษะบาดเจ็บได้ ดังนั้นความเสี่ยงอัมพฤกษ์อัมพาตจึงไม่เกี่ยวข้องกับท่าล้ม</p>	-
<p><b>สิทธิ P&amp;P</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ</b> : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า คนไทยทุกสิทธิรักษาพยาบาล รับบริการ P&amp;P ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้แล้ว โดยครอบคลุม 5 กลุ่มวัย ตั้งแต่กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก 0-5 ปี เด็กโตและวัยรุ่น ผู้ใหญ่ อายุ 25-59 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลสิทธิที่ได้รับ สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง</p>	-
<p><b>ฝีดาษวานร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ</b> : นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- นายสุนทร สุนทรชาติ ผอ.สำนักอนามัย กทม. ระบุว่าขณะนี้ กทม.มีผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร รวม 136 ราย และได้ดำเนินการทั้งเชิงรับ โดยเฝ้าระวังติดตามกลุ่มเสี่ยง ตรวจจับการระบาดจากระบบรายงานโรคและลงสอบสวนโรคทุกเคส และการป้องกันเชิงรุก โดยร่วมกับสำนักงานเขตและ NGO ให้ความรู้สถานประกอบการสุขภาพประเภทสปา ซาวน่า และสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มชายรักชาย</p>	-
<p><b>ประชุมผู้นำด้านยาแผนโบราณ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ</b> : เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- WHO จัดประชุมผู้นำด้านยาแผนโบราณครั้งแรก ที่เมืองคานชินคร ประเทศอินเดีย โดยเป็นรวมตัวกันของผู้กำหนดนโยบายและนักวิชาการ เพื่อระดมความรับผิดชอบทางการเมืองและการลงมือทำอย่างมีหลักฐานด้านยาแผนโบราณ โดยนายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการ WHO ระบุว่า การรักษาที่อาศัยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินี้จะเป็นการดูแลสุขภาพทางเลือกอย่างได้ผลก็ต่อเมื่อผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วเท่านั้น</p>	-